



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 7 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เร่งเสนอทบทวนโควตาลดนำเข้าช่วงผลผลิตพีค	ไทยโพสต์
2. ผู้เลี้ยงหมูวนรัฐ อัยยยอมให้หมูสหรัฐ เข้ามาทำลายคนไทย	มติชน
3. โฟกัสเกษตรกร: 'บ่อทอง'ต้นแบบสถาบันเกษตรกร แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ	สยามธุรกิจ
4. เกษตรฯกำชับ นมโรงเรียน รับเปิดเทอม	โพสต์ทูเดย์
5. ภาพข่าว: เปิดงาน	คม ชัด ลึก
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เร่งแก้	ไทยรัฐ
7. ทาสแมว-หมาเตรียมพร้อม สนช.ดัน กม.จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง	ผู้จัดการ
8. ภาพข่าว: มอบนโยบาย	ข่าวสด
9. เล็งคุมนำเข้ามะพร้าวนอก แก้ราคาตกสุตรอบ10ปี ชง'สมคิด'ช่วยชาวสวน	เดลินิวส์
10. ผวาราคามะพร้าวตกต่ำ "พาณิชย์"ชง"สมคิด"ควบคุมการนำเข้า	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์ ลด แลก แจกแถม: 'Tasty America'	ไทยโพสต์
12. ภาพข่าว: เปิดงาน	สยามธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวข้อ : สศก.เร่งเสนอทบทวนโควตาลดนำเข้าช่วงผลผลิตพีค

วันที่ : เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 7910 หน้า : 18(ซ้าย)

แฉบมะพร้าวราคาตกเพราะผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังฟื้นตัวจากหอนหัวดำทำลาย สศก.เร่งเสนอทบทวนโควตาลดนำเข้าช่วงผลผลิตพีค

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำในขณะนี้ว่า ราคามะพร้าวขนาดใหญ่ที่เกษตรกรขายได้ ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ราคามีแนวโน้มลดลง เฉลี่ยกก.ละ 9.74 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เฉลี่ยที่กก.ละ 13.62 บาท หรือลดลง 28.49% ขณะที่ราคาในเดือนมิถุนายน ราคาเฉลี่ยที่กก.ละ 5.96 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เฉลี่ยกก.ละ 14.10 บาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงถึง 57.73% เนื่องจากผลผลิตมะพร้าวปีนี้มีประมาณ 860,160 ตัน เพิ่มขึ้นจากที่แล้วที่มีจำนวน 832,895 ตัน เพิ่มขึ้น 2.44% จากแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มฟื้นตัวจากการระบาดของศัตรูพืชแมลงค้ำหนามและหอนหัวดำ กอปรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ศัตรูธรรมชาติแทนยาปราบศัตรูพืชในพื้นที่ระบาดเพื่อทำลายศัตรูพืช อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนเพียงพอผลผลิตมะพร้าวจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 อยู่ที่ 783 กิโลกรัม หรือ 626 ผลต่อไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ให้ผลผลิต 754 กิโลกรัม หรือ 603 ผลต่อไร่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 - 2559 พื้นที่ปลูกมะพร้าวได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวภายในประเทศลดลง ขณะที่ความต้องการมะพร้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 10% จึงทำให้มีการนำเข้ามะพร้าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาตกต่ำลง ซึ่งสินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าที่ไทยต้องเปิดตลาดตามข้อผูกพัน ดังนั้น คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช จึงมีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้

กรอบ WTO และ AFTA คราวละ 3 ปี (ปี 2560 - 2562) ตามข้อผูกพัน และมีการบริหารการนำเข้าปีต่อปี โดยการบริหารการนำเข้า ปี 2561 ดำเนินการดังนี้ 1. ภายใต้กรอบ WTO ให้มะพร้าวผลและมะพร้าวฝอย ในโควตาปริมาณ 2,317 และ 110 ตัน ตามลำดับ อัตราภาษีมะพร้าวผลและมะพร้าวฝอยในโควตา 20% นอกโควตา 54% ส่วนเนื้อมะพร้าวแห้ง ปริมาณ 1,157 ตัน อัตราภาษีในโควตา 20% นอกโควตา 36% และน้ำมันมะพร้าว ปริมาณ 401 ตัน อัตราภาษีในโควตา 20% นอกโควตา 52%

การบริหารการนำเข้าเพื่อดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว กำหนดช่วงเวลานำเข้าในโควตาคือช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. และพ.ย.-ธ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดน้อย หากต้องการนำเข้าต้องเสียภาษีนอกโควตาตามที่กำหนดไว้ สำหรับการนำเข้าน้ำมันมะพร้าวให้นำเข้าได้ไม่จำกัดช่วงเวลา และผู้นำเข้าต้องเป็นผู้ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ และต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ อีกทั้งต้องเป็นนิติบุคคลที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบในกิจการของตนเองและดำเนินการอยู่ในปัจจุบันด้วย 2. ภายใต้กรอบ AFTA การนำเข้ามะพร้าวผล เนื้อมะพร้าวฝอย และน้ำมันมะพร้าว ไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษี 0% ยกเว้นเนื้อมะพร้าวแห้ง อัตราภาษี 5%

และกำหนดช่วงเวลานำเข้าในเดือนม.ค.-พ.ค. และพ.ย.-ธ.ค.โดยให้นำเข้ามาเพื่อใช้ในกิจการของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. ขณะนี้ได้เตรียมนำเสนอคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เพื่อพิจารณาทบทวนการบริหารการนำเข้าต่อไปเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ผู้เลี้ยงหมูออนรัฐ อายายอมให้หมูสหรัฐ เข้าม่าทำลายคนไทย

วันที่ : เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 14727 หน้า : 16(ซ้าย)

ผู้เลี้ยงหมูออนรัฐ อายายอมให้หมูสหรัฐ เข้าม่าทำลายคนไทย



หนังสือ "The Art of the deal" เป็นผลงานเขียนของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐว่าด้วยหลักการ "กรรโชก ช่มชู่ คุกคาม จนถึงยึดทรัพย์ลูกหนี้" เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นอกเห็นใจสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ วันนี้ทรัมป์กำลังใช้หลักการนี้กับประเทศต่างๆ รวมถึงไทย เพื่อให้บรรลุนโยบาย "อเมริกานเฟิร์สต์" ที่ตนเองตั้งไว้ โดยเฉพาะเป้าหมายการเปิดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ ด้วยวิธีการกรรโชก ช่มชู่ และคุกคาม ผ่านหลากหลายช่องทาง

นับตั้งแต่การกดดันผ่านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) โดยสภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติ (NPPC) ของสหรัฐ ยื่นคำร้องถึง USTR ให้ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของประเทศไทย โดยอ้างว่าไทยไม่เปิดตลาดให้สินค้าสหรัฐอย่างเป็นธรรมนำไปสู่การลงลายมือชื่อของ 44 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา ในจดหมายร้องเรียนที่ส่งถึง นายวีระชัย พลาคัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกามา เพื่อเรียกร้องให้ไทยยกเลิกข้อจำกัด

ในการนำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐ แลกกับสิทธิพิเศษ GSP กับสินค้าอื่นๆ ของไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐ จนถึงการไม่ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมรายประเทศให้กับไทยตามที่ไทยร้องขอเพื่อกดดันอีกทาง

กระทั่งล่าสุดสหรัฐเดินเกมอีกครั้งผ่าน USTR ที่จะเดินทางเยือนไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อจี้ไทยให้เปิดนำเข้าหมูสหรัฐ พร้อมข่มขู่จะตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ของไทยหากไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้

ความพยายามทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่าสหรัฐสามารถทำทุกอย่างได้เพียงเพื่อประโยชน์ของประเทศตน และสมาคมผู้เลี้ยงหมูสหรัฐก็คิดถึงแต่ข้อได้เปรียบของตัวเอง โดยมองข้ามความล้มเหลวของอุตสาหกรรมหมูในประเทศเป้าหมาย ขณะที่ตัวเองนั้นเห็นอกเห็นใจทุกทาง โดยเฉพาะต้นทุนการเลี้ยงหมูของสหรัฐที่ต่ำเพียง 32 บาทตอกรัมโลกกรัม เพราะสหรัฐเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลก ทั้งถั่วเหลืองและข้าวสาลี ที่สำคัญการเลี้ยงหมูของ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ผู้เลี้ยงหมูออนรัฐ อาย่อมให้หมูสหรัฐ เข้ามาทำลายคนไทย

วันที่ : เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 14727 หน้า : 16(ซ้าย)

สหรัฐนั้นอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดง-แรคโตพามีน (Ractopamine) ได้อย่างเสรี สารตัวนี้คือ “อาวุธสำคัญ” ที่ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงหมูของสหรัฐชนะชาติทุกประเทศ เพราะสารนี้จะทำให้หมูมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยที่กินอาหารน้อยลง หมูที่ใช้สารนี้จะโตเร็วขึ้น 4 วัน โดยใช้อาหารน้อยลงเกือบ 20 กิโลกรัม

ขณะที่การเลี้ยงหมูของไทยห้ามไม่ให้เกิดการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างเด็ดขาด โดยออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องนี้มานานกว่า 16 ปี ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2546 ล่าสุดกรมปศุสัตว์ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบใช้สารอันตรายให้หมดไปจากประเทศไทย

ที่สำคัญสหรัฐคงหลงลืมไปแล้วว่าไทยช่วยเศรษฐกิจประเทศเขาอยู่มากโข โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีไทยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่ามากถึง 473,917 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึง 10.89% ในจำนวนนี้คือการนำเข้ากากถั่วเหลืองและข้าวสาลีมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์และกลายมาเป็นต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์

เมื่อต้นทุนการผลิตกว่า 70% มาจากอาหารสัตว์และการเลี้ยงหมูของไทยไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นทางเลือกเหมือนสหรัฐ จึงไม่น่าแปลกใจที่การผลิตหมูของไทยจะมีต้นทุนพุ่งไปถึง 64 บาทต่อกิโลกรัม ตามตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงกว่าสหรัฐถึงกว่า 1 เท่าตัว

เมื่อดูจากตัวเลขการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ จึงเห็นได้ชัดเจนนว่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ประโยชน์จากไทยมาตลอด จากการที่ไทยเป็นลูกค้าของสหรัฐมากกว่า กิ่งศตวรรษ แต่สหรัฐกลับคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ด้วยอยากผลักดันขยะเศษชิ้นส่วนที่คนอเมริกันไม่กิน ทั้งหัว-ขา-เครื่องใน มาทิ้งในบ้านเราหวังไทยเงินเข้าประเทศ

นายปรีชา กิจदार นายกสมคามการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ย้ำเรื่องนี้ว่า เกษตรกรเลี้ยงหมูไม่มีทางยอมให้หมูสหรัฐมาย้ายคนไทยได้เด็ดขาด เพราะหากหมูเมกันเข้ามาตีตลาดไทยได้ก็เท่ากับ “หายนะ” ที่จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับคนเลี้ยงหมูเท่านั้น แต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ “คนไทยทั้งประเทศ” ที่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงที่แฝงมาด้วย หากมีเนื้อหมูส่งเข้ามาจริงแล้วถูกนำมาขายปะปนกับหมูไทยในตลาดสดทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเนื้อหมูชิ้นส่วนไหนที่เป็นของสหรัฐ ส่วนไหนเป็นหมูไทย นั้นเท่ากับความเสี่ยงแบบ 100% ที่คนไทยไม่มีสิทธิ์หลีกเลี่ยง

“เกษตรกรผู้ผลิตไทยอยากให้สหรัฐเห็นใจกันบ้าง เมื่อเกษตรกรไทยช่วยเศรษฐกิจสหรัฐแล้ว สหรัฐเองก็ไม่ควรรังแกเกษตรกรไทยด้วยการบีบบังคับให้ไทยต้องนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐมาตีตลาดทำลายหมูไทยอีก โดยที่ศักยภาพในการแข่งขันนั้นมัน ‘คนละชั้น’ ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าไทยถึงครึ่งหนึ่งเช่นนี้ ขอให้รัฐบาลไทยโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รับฟังความทุกข์ร้อนของเกษตรกรและคำนึงถึงชีวิตคนไทยเป็นอันดับแรก อาย่อมให้หมูสหรัฐเข้ามาทำลายคนไทย” ปรีชากล่าว

ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าเกษตรกรไทยเราเมื่อเทียบกับเกษตรกรสหรัฐแล้ว เรายังเป็นรองเขาอยู่มาก โดยเฉพาะในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจ พุดง่าย ๆ คือ “เกษตรกรเรายังยากจนกว่าเขามาก” วันนี้ที่รัฐบาลไทยพยายามช่วยเหลือให้ประชาชนไทยก้าวผ่านคำว่า “ยากจน” แต่ขนาดเกษตรกรที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ รัฐบาลยังไม่คิดจะช่วยเหลือ แถมยังมีท่าทีว่าจะ “อ่อนข้อ” ให้เขาเสียอีก อย่างนี้จะช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศได้อย่างไร

คำร้องขอสุดท้ายของผู้เลี้ยงหมูฝากไว้คือ “ขอให้รัฐบาลทบทวนให้ดี” ว่าจะยอมให้หมูสหรัฐเข้ามาทำลายหมูไทยและสุขภาพคนไทยจริงหรือไม่? รัฐบาลจะทนมองเห็นความล้มสลายของอุตสาหกรรมหมูและชีพพลายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบที่สร้างเศรษฐกิจชาติปีละกว่า 373,000 ล้านบาทได้หรือไม่? และจะทนเห็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ ทั้ง 195,000 ราย ต้องล้มหายตายจาก ทนเห็นผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกพืชทั้งส่วนของไร่ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สัตว์ไทย รวมกันกว่า 2 แสนราย ต้องเจ๊งไปตามๆ กันจริงหรือไม่?

หรือต้องรอให้เห็นมือคนเลี้ยงหมูกว่าพันคนขนหัวหมูไปประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลเหมือนเมื่อปี 2556 อีกครั้ง รัฐบาลถึงจะหันมามองเห็นปัญหาว่าลูกกลมใหญ่โตจนเกินแก้แล้ว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ



'บ่อทอง'ต้นแบบสถาบันเกษตรกร แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

นายนิติ สุทธิมีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโรงงานยางแผ่นรมควัน และโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้สำเร็จ

โดยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร นำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยาง หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่

เมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งทางสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้ขอกู้เงินจากโครงการดังกล่าวจำนวน 382 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างโรงงานยางแท่ง STR เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่และนำเข้าสู่



กระบวนการแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพารา

ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ นำเงิน ของสหกรณ์เองลงทุนสร้างโรงงานยาง

แผ่นรมควัน และสามารถขยายธุรกิจส่งออกยางแผ่นรมควันไปยังประเทศจีน ในนามของ

สหกรณ์เองโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองในธุรกิจยางพาราได้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

สหกรณ์ กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งเดียวที่ทำธุรกิจยางพาราที่ส่งออกได้ราคาดีที่สุด เนื่องจากยางพาราที่สหกรณ์ผลิตได้มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ความสามารถในการทำให้เป็นแผ่นบางได้ง่าย



มีความเหนียว มีความสะอาด และยืดหยุ่นสูง ที่ผ่านมา สหกรณ์มีกำลัง

เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์อีกด้วย



การผลิตประมาณเดือนละ

3,000 ตัน มูลค่ากว่า 135

ล้านบาท ต่อเดือน สำหรับ

ตลาดภายในประเทศ

สหกรณ์ได้ผลิตยางป้อน

ให้กับ บริษัทผู้ผลิตยาง

รถยนต์ชั้นนำของไทย อาทิ

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็ก

ซิล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประ-

เทศไทย) จำกัด, บริษัท สยาม

มิชลิน จำกัด, บริษัท ซูมิโตโม

ริบเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด,

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟค

เจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

เกษตรกรกำชับ นมโรงเรียน รับเปิดเทอม

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรกร ส่งหนังสือ
กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เข้มงวด การ
จัดหานมโรงเรียนพร้อมส่งตัวแทนไป
ร่วมตรวจสอบ

นายสรวิศ ธาณีโต อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ เปิดเผยว่า นายเลศิวิโรจน์
โกวิฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด เรื่องขอความอนุเคราะห์
เร่งรัดมาตรการควบคุมกำกับดูแล
การบริหารจัดการและคุณภาพนมใน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เพื่อขอให้แต่ละจังหวัดช่วยกันติดตาม
และบริหารจัดการนมโรงเรียนให้ได้
คุณภาพป้องกันปัญหานมบูดหรือ
นมไม่ได้คุณภาพจนส่งผลกระทบต่อ
เด็กนักเรียน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
รับผิดชอบ ติดตาม ดูแลโครงการ
อาหารเสริมนมโรงเรียน เป็นรายอำเภอ
และให้รวบรวมการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการอาหารเสริมในโรงเรียนระดับ
จังหวัด เพื่อนำรายงาน ขณะเดียวกัน
มอบหมายให้คณะกรรมการอาหารเสริม

ระดับจังหวัดทำการประชาสัมพันธ์
โครงการให้ผู้ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
วิธีดำเนินการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
พร้อมทั้งเชิญผู้รับจ้างขนส่งมาทำ
ความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
การขนส่ง และเก็บรักษาคุณภาพนม
โรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้สั่ง
อายัดโคเนื้อ 120 ตัว ของฟาร์ม
ฉนหทัย เนื่องจากพบว่ามีการใช้สาร
เร่งเนื้อแดง ซึ่งเกิดขึ้นจากภายหลัง
ชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อ
แดง สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระบุรี
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด่านกักกัน
สัตว์สระบุรี และกองสารวัตรและกักกัน
ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบฟาร์มโคเนื้อ
ฉนหทัยฟาร์ม เลขที่ 25 หมู่ 4 ต.จี่วังม
อ.เสนาให้ จ.สระบุรี

อย่างไรก็ตาม จากเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะโคเนื้อของฟาร์ม
ดังกล่าว จำนวน 3 ตัวอย่างทดสอบ
ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip
Test) ให้ผลเป็นบวกต่อสารเร่ง
เนื้อแดง ทั้ง 3 ตัวอย่าง จึงดำเนินการ
อายัดโคเนื้อจำนวน 120 ตัว อาหาร
สัตว์และสารผสมล่องหนำในอาหาร
สัตว์ไว้และนำตัวอย่างปัสสาวะโคเนื้อ
ทั้ง 3 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ■

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 7 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6056

Col.Inch: 7.88

Ad Value: 17,336

ภาพข่าว: เปิดงาน

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 52,008

คลิป: สีสี่



เปิดงาน-เลขาธิการ โกวิทคณะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในเปิดงาน “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์... เพื่อการเกษตร” ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 66 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมี ประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, สุรียร์รัช อวนสกุล ต้อนรับ ที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย



ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

เร่งแก้ : นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า นายศิววัฒน์ ชัยวัฒน์สินกุล ที่ปรึกษา สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (ส.ก.ท.) ได้เข้าหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ล่าสุดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), กลุ่มลูกหนี้สหกรณ์ และกลุ่มลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์อย่างไรก็ตาม ทางสมาชิกเกษตรกรของสหพันธ์เกษตรกรฯ กว่า 2,000 รายทั่วประเทศได้แจ้งว่าจะชุมนุม ในวันที่ 31 ก.ค.เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้.

ทาสแมว-หมาเตรียมพร้อม สนช.ดัน กม.จดทะเบียนสัตว์เลี้ยง



คนรักสัตว์เลี้ยงเตรียมตัวให้พร้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เข้าสู่วาระการพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เสนอโดย นายวัลลภ ตังคณานันท์รักษาประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. และคณะ รวม 40 คน มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพื่อกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ ระบุว่า โดยที่ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็นภาระของภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรดำเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมทั้งเพิ่มบทบาทหน้าที่และอำนาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินการสำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีความชัดเจนโทษสำหรับเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.นี้ คือ ร่างมาตรา 3 ระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

“มาตรา 22/1 เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมถึงการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของสัตว์และประชาชนในท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจกำหนด เรื่องประเภท ชนิด จำนวนของสัตว์เลี้ยง เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงบริบทของแต่ละ

ท้องถิ่น”

ร่างมาตรา 4 ระบุว่า ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ พ.ศ.2557

“มาตรา 32/1 เจ้าของสัตว์เลี้ยงผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่ง ออกตามความในมาตรา 22/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพัน บาท”

ทั้งนี้ การผลักดันให้มีกฎหมายบังคับให้จดทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้น มีมาหลายปี โดยบทสรุปผู้บริหาร ในเอกสารเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ ระบุว่า คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการ ปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมาตรการ ที่ภาครัฐนำมาใช้รองรับภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็น อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งมีได้มีวัตถุประสงค์ หลักในการดำเนินการเรื่องสัตว์ และปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีเพียง กรุงเทพมหานครเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นและระเบียบรองรับภารกิจต่างๆ ไว้

ในการนี้ จากการศึกษาข้อกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ แล้ว คณะ กรรมการพบว่า เพื่อให้เกิดกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการดำเนินการ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อัน นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็นการเพิ่มภาระของภาครัฐ รวมทั้ง บางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ สุขภาพและอนามัยของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการเห็นควร เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดย แก้ไขเพิ่มเติมให้อยู่ในหมวดการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ทั้งนี้ ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพบางประการสำหรับประชาชน จึงจำเป็นต้องตรา กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดให้กรมปศุสัตว์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการออก ประกาศมาตรฐานกลาง สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้น ทะเบียน โดยคำนึงถึงบริบทและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น

กรมปศุสัตว์ควรดำเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียน สัตว์เลี้ยงให้สามารถระบุหรือเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของสัตว์กับ สัตว์เลี้ยงได้ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่ สาธารณะ รวมทั้งป้องกันและระงับโรคที่สามารถติดต่อระหว่าง สัตว์สู่มนุษย์ได้ โดยเจ้าของสัตว์ จะต้องดำเนินการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ ตลอดจนต้องมีกระบวนการควบคุมจำนวนประชากร สัตว์เลี้ยงด้วย

2. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้า

ที่และอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการขึ้นทะเบียน สัตว์เลี้ยง โดยสามารถกำหนดเรื่องประเภท ชนิด จำนวน เครื่อง หมายประจำตัวสัตว์ และมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการ ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้

3. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องนำสัตว์เลี้ยง ไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนด อีกทั้ง กำหนดบทลงโทษไว้สำหรับการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายบรรลู่วัตถุประสงค์

ทั้งนี้ สนช.เคยจัดสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยนายวิศิษฐ์ วิศา

ศิลป์ อดีตรองผู้อำนวยการสวนสัตว์ กล่าวในงานสัมมนา ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่สำรวจ และจดทะเบียนเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชน และรู้จักพื้นที่ ที่รับผิดชอบดี รวมถึงหากดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้กรมปศุสัตว์ ทราบจำนวนที่แน่ชัดของสัตว์แต่ละชนิดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังมีประเด็นปลีกย่อยที่หลาย ฝ่ายแสดงความเห็นห่วง อาทิ การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ต้องไม่สร้างภาระต่อประชาชน หรือ ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชน เกิดภาระน้อยที่สุดภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายโดยให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) บังคับใช้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะสามารถดำเนินการ ได้สำเร็จหรือไม่ เพราะในอดีตที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เคย มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสัตว์ที่เป็น “ปศุสัตว์” หรือสัตว์เศรษฐกิจ มาก่อนแล้ว ก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลู่วัตถุประสงค์ แต่ กรณีของแมวและสุนัขจะมอบหมายให้ อปท. รับไปดำเนินการ จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หรือ การออกกฎหมายได้แต่ การบังคับใช้กฎหมายจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

สำหรับกรณีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองอาจจะดำเนินการ ได้ เพราะมีความพร้อม และมีสัตวแพทย์ แต่สำหรับท้องถิ่น ขนาดเล็กๆ ที่โครงสร้างไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ การออก กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับท้องถิ่น

ประเด็นผู้ค้าและผู้เพาะพันธุ์สัตว์ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เลี้ยง ควรรวมถึงเจ้าของสัตว์ประเภทผู้ค้าและผู้เพาะพันธุ์สัตว์ ด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เลี้ยงทั่วไป

ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์การ บังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนได้รู้จักหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็น หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ เพราะที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องมีการนำสุนัขมาจดทะเบียนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2558 แล้ว แต่ ยังคงมีปัญหา เช่น การฉีดไมโครชิพแล้วติดขัดปัญหา ความ ร่วมมือของประชาชน และปัญหาด้านอุปกรณ์อย่างเครื่องอ่าน ค่าไมโครชิพ

ดังนั้น การจะให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ วิธีการต้อง ชัดเจน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ■



มอบนโยบาย - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายงานขับเคลื่อนโครงการระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ด.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เล็งคมนาเข้ามะพร้าวนอก

- แกรราคาตกลดรอบ10ปี
- ชง'สมคิด'ช่วยชาวสวน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยแนวทางในการแก้ปัญหาราคามะพร้าวต่ำสุดรอบ 10 ปีว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์มะพร้าวไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อออกมาตรการแก้ปัญหากรณีที่เกษตรกรได้ร้องเรียนราคามะพร้าวตกต่ำให้กับคณะกรรมการที่ชง'สมคิด' ซึ่งมีนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา ในวันที่ 16 ก.ค. 61

“ราคามะพร้าวเฉลี่ย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 61 พบว่า มะพร้าวผลใหญ่อยู่ที่ลูกละ 9.74 บาทต่อ กก. ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 60 อยู่ที่ 13.62 บาทต่อ กก., มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง 5.87 บาทต่อ กก. ลดจาก 9.41 บาทต่อ กก., มะพร้าวผลขนาดเล็ก 3.19 บาทต่อ กก. ลดจาก 7.07 บาทต่อ กก. และมะพร้าวผลแห้งกลด 6.85 บาทต่อ กก. ลดจาก 9.57 บาทต่อ กก. ขณะที่ราคามะพร้าวผลของอินโดนีเซียเฉลี่ย 5 เดือน ปี 61 อยู่ที่ 8.83 บาทต่อ กก. และมะพร้าวผลของเวียดนามอยู่ที่ 9.24 บาทต่อ กก. ซึ่งราคามะพร้าวผลของอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นราคานำเข้าเฉลี่ยรวมต้นทุนค่าขนส่ง และค่าประกันภัย”

ทั้งนี้ในเบื้องต้นกรมฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการส่งออกและนำเข้าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้า โดยทุกรายต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมฯ ก่อน และต้องระบุแผนการนำเข้าและแผนการใช้ให้ชัดเจน รวมถึงไม่นำไปขายต่อหรือไปใช้อื่นนอกจากแผนที่ระบุไว้ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการขอใบอนุญาตนำเข้าลือต่อไป หรือลงโทษอื่น ๆ ที่เข้มมากขึ้น



อดุลย์ โชติทสากรณ

ส่วนแผนต่อไปจะเสนอให้
คณะกรรมการที่ชำนันๆ
พิจารณามาตรการเพิ่มเติม

เช่น การกำหนดระยะเวลานำเข้าใหม่จากเดิมอนุญาตให้นำเข้าได้ช่วง
เดือน ม.ค.-พ.ค. และเดือน พ.ย.-ธ.ค. ของแต่ละปี หรือห้ามนำเข้า
ในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ก็อาจจะลดระยะเวลาที่นำเข้าได้ให้เหลือน้อย
ลงเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงที่ผลผลิตของไทยออกสู่ตลาดแต่ผลจะเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

นายอดุลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผลผลิตมะพร้าวของไทยปี 61 คาด
ว่า จะมีปริมาณ 8.6 แสนตัน มีความต้องการใช้ประมาณ 1.1 ล้านตัน
ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 2.41 แสนตัน ทำให้ไทยต้อง
นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาทดแทน โดยในช่วง 5 เดือนของ
ปี 2561 (ม.ค.-พ.ค.) มีการนำเข้าแล้ว 1.58 แสนตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 1.78 แสนตัน โดยเป็นการนำเข้าจาก
อินโดนีเซีย 1.31 แสนตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณ 1.56 แสนตัน
แต่นำเข้าจากเวียดนาม 3.7 หมื่นตัน เพิ่มจากปีก่อน 1.26 หมื่นตัน ที่
เหลือนำเข้าจากเมียนมาและมาเลเซีย ซึ่งมีปริมาณไม่มาก

“ผลผลิตของไทยมีไม่พอกับความต้องการอยู่แล้ว ที่
เกษตรกรออกมาเรียกร้องเรียนว่าเป็นเพราะนำเข้ามาเยอะเลย
ทำให้ราคาตกต่ำ ซึ่งจากการตรวจสอบ กรมฯ ได้รับแจ้งจาก
ทางจังหวัดว่ามีกรณีลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้า
มาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี กรมฯ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศุลกากรเข้าไปตรวจ
สอบและคุมเข้มการนำเข้าเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาตกต่ำ
จากการทะลักเข้ามา แต่ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมีการลักลอบนำเข้า ทั้ง
ๆ ที่ภาษีนำเข้าจากประเทศในอาเซียนเหลือ 0% แล้ว เพราะถ้านำเข้า
ให้ถูกต้อง ต้องมาขอใบอนุญาต ต้องแจ้งแผนนำเข้า แผนการใช้ แต่
ถ้าลักลอบไม่ต้องทำอะไร ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแลต้องเร่งจัดการ”.

ผนวราคามะพร้าวตกต่ำ

● “พาณิชย์” ชง “สมคิด” ควบคุมการนำเข้า

นายอศุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามและประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาที่เกษตรกรได้รับร้องเรียนสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าจำนวนมาก โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ชน้ำมันและน้ำมันพืช ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 16 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเสนอลดระยะเวลาการนำเข้าให้สั้นลงเพื่อให้สอดคล้องกับผลผลิตในประเทศที่จะออกสู่ตลาด จากเดิมอนุญาตให้นำเข้าจากสมาชิกองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) และอาเซียน ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. และเดือน พ.ย.-ธ.ค.ของแต่ละปี ส่วนในเดือน มิ.ย.-ต.ค. ไม่อนุญาตให้นำเข้า นอกจากนี้จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของกรมการค้าต่างประเทศ ที่กำหนดให้ผู้นำเข้ามะพร้าวทั้งลูก เมื่อนำไปจ้างกะเทาะเปลือกออก ต้องแจ้งปริมาณให้กรมทราบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปขายต่อ และเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าปริมาณมาก

ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตมะพร้าว 866,000 ตัน แต่มีความต้องการใช้ 1.1 ล้านตัน ทำให้ยังต้องนำเข้าอยู่ โดยในช่วง 5 เดือนของปีนี้ นำเข้าแล้ว 168,797 ตัน จากอินโดนีเซีย 131,303 ตัน จากเวียดนาม 37,099 ตัน ที่เหลือนำเข้าจากเมียนมาและมาเลเซีย ขณะที่ราคามะพร้าวของไทยในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ผลใหญ่ กิโลกรัม (กก.) ละ 9.74 บาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีราคา กก.ละ 13.62 บาท ผลแห้ง ขนาดกลาง กก.ละ 5.87 บาท จากปีก่อน กก.ละ 9.41 บาท.



'Tasty America'

กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) และไลน์ แมน (LINE MAN) จัดงาน "Tasty America" เฉลิมฉลองวาระครบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย ชวนเปิดประสบการณ์อร่อยรูปแบบใหม่ ง่ายๆ สไตล์อเมริกัน ด้วยที่สุดของไฮไลต์อาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศ อาทิ เนื้อโทมาฮอว์กขุนด้วยธัญพืช, กุ้งเมนลิอบสเตอร์, แลรม์เวสต์ตัน มันฝรั่งอเมริกาแซ่แข็งแบบเส้นเล็กสูตรต้นตำรับจากอเมริกา พร้อมบริการเดลิเวอรี่ทุกเมนูอร่อยจากอเมริกาส่งตรงถึงหน้าบ้านง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชัน LINE MAN ระหว่างวันที่ 2-31 ก.ค.นี้ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์และพารากอน ดีพาร์ทเมนต์สโตร์

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 7 - ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 1697

Col.Inch: 5.64

Ad Value: 6,542.40

ภาพข่าว: เปิดงาน

หน้า: 9(ล่างขวา)

PRValue (x3): 19,627.20

คลิป: สีสี่



เปิดงาน - เลิศวิโรจน์
โกวิทนะ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ “66 ปี ชสก.
ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อ
เกษตรกร” โดยมี ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมเปิด
โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click
4.0 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและการตลาดระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-COMMERCE